

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

Thực hiện Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 như sau:

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC

Tình hình tổ chức của HĐND huyện đến cuối năm 2015 có sự thay đổi (hiện tại còn 33 đại biểu); nhân sự của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện có sự thay đổi như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Kiệm, UV-BTV Huyện ủy, PBT-HU, Chủ tịch HĐND huyện thay ông Nguyễn Anh Minh nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
2. Ông Nguyễn Hồng Đức, UV-BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện thay ông Nguyễn Ngọc Chúc, nghỉ công tác chờ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
3. Ông Dương Đức Việt, đại biểu khu vực xã Thượng Lan-Việt Tiến làm Thư ký kỳ họp HĐND thay ông Nguyễn Hồng Đức.
4. Ông Nguyễn Văn Hạnh, đại biểu khu vực Hương mai-Trung Sơn (nguyên CT-UBND huyện) thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa XVIII do chuyển công tác mới.
5. Bà Nguyễn Thị Duyên, đại biểu HĐND huyện khu vực Hồng Thái – Tăng Tiến (nguyên Phó Ban KT-XH, HĐND huyện) thôi làm Phó Ban KT-XH, HĐND huyện và thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa XVIII do chuyển công tác mới.
6. Ông Trần Văn Ngọc, đại biểu HĐND huyện khu vực Quảng Minh – Ninh Sơn thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa XVIII do chuyển công tác mới.
7. Ông Nguyễn Khắc Khoa, đại biểu HĐND huyện khu vực Quang Châu-Vân Trung thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND HUYỆN NĂM 2015

1. Hoạt động của Thường trực HĐND huyện

1.1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp

Căn cứ quy định Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Thường trực HĐND huyện chủ trì phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND và các ngành hữu quan tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp kỳ họp thứ 14 và kỳ họp thứ 16. Sau hội nghị, Thường trực HĐND huyện thông báo nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp theo quy định; đồng thời phối hợp thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015; phân công các Ban HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tổng hợp báo cáo theo quy định; đôn đốc các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp, gửi đại biểu HĐND huyện trước khi tổ chức kỳ họp; ngoài ra còn chuẩn bị nội dung, chương trình cho kỳ họp thứ 12, 13, 15 bất thường về công tác tổ chức kiện toàn một số chức danh của HĐND và UBND huyện.

Phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND huyện chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và các điều kiện khác cho kỳ họp kỳ họp thứ 12, 13, 14, 15 và kỳ họp thứ 16, HĐND huyện; Tổ chức Hội nghị chủ trì với các Ban của HĐND huyện thẩm duyệt các báo cáo của HĐND, UBND, VKSND, TAND và tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; trước các kỳ họp tổ chức cho các Tổ đại biểu HĐND huyện họp kiểm điểm kết quả hoạt động và nhận tài liệu của kỳ họp nghiên cứu theo quy định và chuẩn bị câu hỏi chất vấn về những nội dung được cử tri quan tâm.

Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện được tổ chức 0,5 ngày (một buổi sáng) ngày 08/5/2015, tại kỳ họp HĐND huyện đã xem xét 04 tờ trình và thông qua 04 nghị quyết. Cho miễn nhiệm chức danh CT-UBND huyện đối với ông Nguyễn Văn Hạnh và bầu bổ sung CT-UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Ô Pích; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Văn Hạnh và ông Trần Văn Ngọc để chuyển công tác mới.

Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện được tổ chức 0,5 ngày (một buổi sáng) ngày 05/6/2015, tại kỳ họp HĐND huyện đã xem xét 02 tờ trình và thông qua 02 nghị quyết. Cho miễn nhiệm chức danh PCT-UBND huyện đối với ông Nguyễn Văn Kiệm và bầu bổ sung PCT-UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Đại Lượng.

Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện được tổ chức 1,5 ngày (một ngày rưỡi) ngày 23, 24/7/2015, tại kỳ họp HĐND huyện đã nghe, nghiên cứu, thảo luận 14 báo cáo; 01 thông báo và 03 tờ trình; Thảo luận ở tổ có 79 ý kiến tập trung vào 8 vấn đề; có 3 cơ quan trả lời chất vấn tập trung vào 6 câu hỏi.. Sau một ngày rưỡi làm việc của kỳ họp với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao của đại biểu, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra. Kết quả kỳ họp đã thông qua 05 nghị quyết đó là: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2015; Nghị quyết về Quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2014; Nghị quyết về việc đầu tư công một số công trình năm 2015; Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh CT-HĐND đối với ông Nguyễn Anh Minh; Nghị

quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh CT-HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện được tổ chức 0,5 ngày (một buổi sáng) ngày 14/9/2015, tại kỳ họp HĐND huyện đã xem xét 06 tờ trình và thông qua 06 nghị quyết: 1. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Nguyễn Ngọc Chúc; 2. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện đối với ông Nguyễn Hồng Đức; 3. Nghị quyết về việc cho thôi làm Thư ký các kỳ họp HĐND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Hồng Đức; 4. Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu thư ký các kỳ họp HĐND huyện đối với ông Dương Đức Việt; 5. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện đối với ông Nguyễn Văn Hùng; 6. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND đối với ông Đoàn Mạnh Chiến Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện.

Kỳ họp thứ 16, HĐND huyện tổ chức 1,5 ngày 17 và 18/12/2014, tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân huyện xem xét, nghiên cứu và thảo luận 13 báo cáo, 01 thông báo, 04 tờ trình, 01 kế hoạch, dự kiến ban hành 06 nghị quyết; đây là kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá quyết định về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2015, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016; chuẩn bị tốt công tác tổ chức; xem xét quyết định những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ quyền hạn; tại kỳ họp HĐND huyện xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các báo cáo của UBND huyện, thông báo của MTTQ huyện về tham gia xây dựng chính quyền, báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, báo cáo của Tòa án nhân dân, quan tâm rành nhiều thời gian đến chất vấn và trả lời chất vấn,...

Trước và sau kỳ họp Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND, UBMTTQ huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại cơ sở, đồng thời tổ chức hội nghị nghe các xã, thị trấn báo cáo kết quả ý kiến, kiến nghị của cử tri và tổng hợp báo tại kỳ họp theo quy định.

Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp của HĐND huyện được thường xuyên quan tâm, luôn nâng cao chất lượng cả về hình thức, từ xếp bố trí đại biểu, chuẩn bị các điều kiện chu đáo đảm bảo, công tác điều hành của chủ tọa đã thể hiện nghiêm túc đem lại kết quả tốt. Sau kỳ họp Thường trực HĐND huyện đã họp rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp; ban hành văn bản yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp đã nêu trong trả lời chất vấn các kỳ họp.

1.2. Về hoạt động giám sát

Thực hiện chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2015, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát thường xuyên theo chương trình công tác hàng tháng; xây dựng giám sát chuyên đề và tổ chức giám sát tại các cơ quan, đơn vị theo nội dung, chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện.

a) Công tác phổ biến, tuyên truyền và giám sát thực hiện nghị quyết HĐND huyện:

Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện thông qua 04 nghị quyết; kỳ họp thứ 13 thông qua 03 nghị quyết; kỳ họp thứ 14 thông qua 05 nghị quyết; kỳ họp thứ 15 thông qua 06 nghị quyết; kỳ họp thứ 16 dự kiến thông qua 06 nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND huyện được tuyên truyền rộng rãi, công bố công khai đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và nhân dân; đồng thời yêu cầu đại biểu HĐND huyện thông báo kết quả kỳ họp tại nơi đại biểu ứng cử.

Trong giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện phối hợp với các Ban của HĐND, UBMTTQ huyện trong các kỳ tiếp dân, tiếp xúc cử tri, làm việc trực tiếp một số xã, thị trấn công tác tuyên truyền về giám sát đã đáp ứng kịp thời nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

b) Về giám sát, khảo sát chuyên đề của HĐND huyện:

Năm 2015, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành tổ chức 2 đoàn giám sát chuyên đề về giám sát thực hiện chính sách pháp luật về công tác quản lý thu, phân bổ ngân sách nhà nước và chi chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo trên địa bàn huyện năm 2014. Phương hướng chỉ đạo thực hiện năm 2015 tại 11 cơ quan, đơn vị; giám sát về chất lượng Giáo dục - Đào tạo năm học 2014-2015 tại 14 đơn vị trường học Mầm non, TH, THCS, THPT trên địa bàn huyện. Đã có 25 kiến nghị, đề xuất của đoàn giám sát.

Đến nay, các cuộc giám sát của HĐND huyện đã hoàn thành chương trình kế hoạch đề ra. Các kiến nghị sau giám sát đã được tổng hợp báo cáo kết luận gửi đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thực hiện theo quy định.

1.3. Về hoạt động tiếp xúc cử tri và tiếp dân

- Tiếp xúc cử tri: Trước kỳ họp thứ 13 và thứ 14, HĐND tỉnh; kỳ họp thứ 14 và thứ 16, HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Việt Yên và Ủy ban MTTQ huyện tổ chức cho 7 ông bà đại biểu HĐND tỉnh; 33 ông, bà đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại 09 điểm xã, thị trấn nơi đại biểu ứng cử để thông báo nội dung, chương trình, thời gian của kỳ họp, đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia với kỳ họp, tại các điểm tiếp xúc cử tri có 458 cử tri tới dự, với 82 lượt ý kiến. Thường trực HĐND huyện xem xét và tổng hợp báo cáo tại kỳ họp theo quy định.

- Công tác tiếp dân: Năm 2015, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND, UBMTTQ huyện, Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức được 04 kỳ tiếp dân vào các ngày 15 hàng tháng (tháng 3,5,9,10/2015) tại các thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn. Tại các buổi tiếp dân có 671 công dân đến, trong đó có 153 ý kiến thuộc thẩm quyền của huyện, có 443 ý kiến thuộc thẩm quyền của xã, thị trấn, nhận được 03 đơn đề nghị, kiến nghị. Các ý kiến, kiến nghị và đơn đề nghị của nhân dân thuộc thẩm quyền của huyện được Thường trực HĐND huyện tổng hợp chuyển đến các cơ quan, đơn vị xem xét giải quyết. Các ý kiến, kiến nghị và đơn đề nghị đã được các cơ quan, đơn vị xem xét giải quyết và trả lời nhân dân đúng thời gian quy định, kết quả đạt 100%.

Ngoài việc tiếp dân trên, Thường trực HĐND huyện thường xuyên tham gia tiếp dân tại trụ sở tiếp dân của huyện vào các ngày 30 hàng tháng theo quy định.

Trong công tác hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND huyện đã thường xuyên quan tâm đến nâng cao chất lượng về công tác tiếp xúc cử tri và công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên. Thông qua tiếp xúc cử tri và tiếp dân tại cơ sở những bức xúc của nhân dân được phản ánh kịp thời đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

1.4. Về một số hoạt động khác

Bên cạnh những nội dung nêu trên, Thường trực HĐND huyện đã triển khai một số hoạt động khác như:

- Tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và dự các hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh (02/9/1945-02/9/2015).
- Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức và tham dự với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang về tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 QH khóa 13 tại trường Đại học Nông lâm Bắc Giang.
- Tham dự Hội nghị Công tác viên toàn quốc năm 2015, do Báo Đại biểu nhân dân tổ chức tại Hà Nội.
- Tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (28/8/1945- 28/8/2015) do Văn phòng ĐBQH&HĐND tỉnh Bắc Giang tổ chức.
- Tham dự Hội nghị góp ý vào Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) năm 2015 do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức.
- Tham dự Hội nghị góp ý kiến vào Dự thảo Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi); Tham dự Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Bầu cử QH và HĐND; Luật Tổ chức chính quyền địa phương, do Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang tổ chức.
- Tham dự kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII (bất thường) về kiện toàn chức danh UBND tỉnh; kỳ thứ 13 và 14 HĐND tỉnh (kỳ họp thường lệ) năm 2015.
- Tham dự Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố tại huyện Tân Yên và Lạng Giang. Trao đổi chuyên đề về “ Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND và UBND huyện trong giải quyết xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp” và “ Những vấn đề cần quan tâm khi triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương”.
- Tham dự với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về giám sát, khảo sát công tác bảo tồn bảo tàng các di tích lịch sử văn hóa, giai đoạn 2012-2015 tại UBND huyện và một số xã, thị trấn và giám sát việc thực hiện chương trình đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị tại UBND huyện và một số đơn vị trên địa bàn; Tham dự với Đoàn giám sát của Ban Kinh tế và NS-HĐND tỉnh về quản lý và sử dụng ngân sách NN trên địa bàn giai đoạn 2011-2015 và giám sát chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các Khu công nghiệp giai đoạn 2012-2015; Đoàn giám sát của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh, giám sát

thực hiện chính sách pháp luật về phổ biến giáo dục pháp luật và khảo sát công tác phòng cháy chữa cháy tại Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang.

- Phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Việt Yên và UBMTTQ tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh; đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND huyện tại các xã, thị trấn.

- Tham dự kỳ họp thường lệ và kỳ họp HĐND (bất thường) các xã, thị trấn, năm 2015 nhiệm kỳ 2011-2016.

- Tham dự Đại hội Đảng bộ một số các xã, thị trấn và Đảng bộ các cơ quan nhà nước thuộc UBND huyện, nhiệm kỳ 2015-2020.

- Đi thăm và tặng quà cho đối tượng Bà mẹ VNAH nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước.

- Tổ chức đi thăm hỏi và tặng quà cho một số đơn vị và gia đình chính sách nhân dịp tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

- Phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2015 và phát động thi đua năm 2016, tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

2. Hoạt động các Ban của HĐND huyện

Năm 2015, các Ban của HĐND huyện đã chủ động xây dựng Chương trình, giám sát, khảo sát của Ban, trên cơ sở đó triển khai các cuộc giám sát, khảo sát bảo đảm đúng nội dung, chương trình và tiến độ đề ra. Lãnh đạo các Ban đã tích cực tham gia hoạt động thẩm định, thẩm tra, chủ động tổ chức các cuộc khảo sát, tiếp xúc cử tri, phối hợp với Thường trực HĐND huyện chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 12,13,14,15 và 16, HĐND huyện; các Ban tiến hành thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và chuẩn bị nội dung chất vấn kỳ họp.

Các Ban HĐND huyện họp kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 theo quy định; tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của tỉnh, giao ban cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có nội dung liên quan.

Ngoài các nội dung trên, các Ban của HĐND huyện đã triển khai những hoạt động chủ yếu sau:

2.1. Ban Kinh tế - Xã hội:

- Phối hợp với Thường trực HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12,13,14,15 và 16, HĐND huyện;

- Tham dự 25 cuộc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện, giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về công tác quản lý thu, phân bổ ngân sách nhà nước và chi chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo trên địa bàn huyện năm 2014. Phương hướng chỉ đạo thực hiện năm 2015 tại 11 cơ quan, đơn vị; giám sát về chất lượng Giáo dục - Đào tạo năm học 2014-2015 tại 14 đơn vị.

- Tổ chức giám sát, khảo sát một số cơ quan, đơn vị để phục vụ công tác thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 14 và thứ 16, HĐND huyện, thuộc lĩnh vực của Ban.

2.2. Ban Pháp chế HĐND:

- Tham dự 25 cuộc với Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện, giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về công tác quản lý thu, phân bổ ngân sách nhà nước và chỉ chương trình mục tiêu về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo trên địa bàn huyện năm 2014. Phương hướng chỉ đạo thực hiện năm 2015 tại 11 cơ quan, đơn vị; giám sát về chất lượng Giáo dục - Đào tạo năm học 2014-2015 tại 14 đơn vị.

- Tổ chức giám sát, khảo sát một số cơ quan, đơn vị để phục vụ công tác thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 12,13,14,15 và thứ 16, HĐND huyện, thuộc lĩnh vực của Ban.

3. Công tác phối hợp của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện với Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Việt Yên, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện duy trì thường xuyên công tác phối hợp với Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Việt Yên, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn trong các hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát việc thi hành pháp luật tại địa phương; tổ chức kỳ họp; tiếp xúc cử tri và tổ chức tiếp dân.

Năm 2015, các hoạt động phối hợp gồm:

- Phối hợp triển khai tổ chức lấy ý kiến về dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân đến các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn; tham dự giám sát với Đoàn đại biểu QH khu vực Bắc Giang; dự giám sát với Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh;

- Phối hợp với Đoàn ĐBQH, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực Việt Yên, Ủy ban MTTQ huyện và Thường trực HĐND, UBND, MTTQ các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp tại cơ sở theo quy định.

- Phối hợp với UBND huyện, Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn tổ chức tiếp dân định kỳ tại các thôn, khu phố thuộc các xã, thị trấn.

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, 16 HĐND huyện.

4. Hoạt động của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện

Các Tổ đại biểu HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ; tổng kết hoạt động của Tổ năm 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016; bình xét đề nghị khen thưởng cho tập thể, cá nhân năm 2015.

Phối hợp với Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp. Trước kỳ họp các đại biểu thông báo về nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 12,13,14,15 và thứ 16, HĐND huyện đồng thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia với kỳ họp; sau kỳ họp các đại biểu thông báo kết quả kỳ họp và tuyên truyền thực hiện nghị quyết của HĐND huyện. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND tiếp thu phản ánh với Thường trực HĐND huyện tổng hợp báo cáo tại kỳ họp theo quy định.

- Trong họp tổ các đại biểu thảo luận, kiểm điểm kết quả hoạt động của tổ và đại biểu HĐND huyện năm 2015, nghiên cứu các văn bản chuẩn bị câu hỏi chất vấn và thống nhất một số nội dung tham gia tại kỳ họp thứ 14 và thứ 16, HĐND huyện, tích cực giám sát thường xuyên việc thực hiện nghị quyết của HĐND và thực hiện kế hoạch hoạt động của tổ. Trong hoạt động các đại biểu đã tích cực nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp dân, tham dự kỳ họp, nhiều đại biểu tích cực tham gia ý kiến. Một số đại biểu làm tốt công tác giám sát, có ý kiến thẳng thắn trong các cuộc họp và kỳ họp.

- Các Nghị quyết của HĐND đã được các đại biểu quan tâm tuyên truyền và giám sát các cơ quan, đơn vị thực hiện nghị quyết. Tuy nhiên một số đại biểu chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm nên một số lĩnh vực kết quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

5. Đánh giá chung

5.1. Ưu điểm:

Năm 2015, với tinh thần trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND huyện, hoạt động của HĐND huyện năm 2015 có những ưu điểm sau:

Công tác chuẩn bị và tổ chức điều hành kỳ họp của HĐND huyện được Thường trực HĐND thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính khoa học, hiệu quả, luôn nâng cao chất lượng và phát huy tinh thần dân chủ, công khai, được cử tri ghi nhận. Tại kỳ họp, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dành thời gian, công sức và trí tuệ để thực hiện quyền giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Qua thảo luận, các đại biểu đã góp ý nhiều ý kiến thẳng thắn, kiến nghị thiết thực nhằm giúp HĐND, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện pháp luật và nghị quyết của HĐND huyện tại địa phương.

Công tác thẩm tra các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện được tiến hành theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, tại hội nghị thẩm tra các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia góp các ý kiến cụ thể, nêu ra những nội dung phù hợp cần bổ sung, chỉnh sửa, báo cáo ngắn gọn phản ánh đúng thực trạng tình hình hoạt động trên các lĩnh vực, đưa ra những kiến nghị cụ thể để HĐND xem xét, quyết định.

Công tác giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện được triển khai theo đúng quy định của luật. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng về phương pháp hoạt động, trong đó kết hợp giữa xem xét báo cáo của các đơn vị với nghiên cứu hồ sơ sổ sách và xem xét thực địa, khảo sát các cơ quan, đơn vị để nắm bắt thông tin kịp thời điều chỉnh chương trình phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hiệu quả cho việc giám sát. Các báo cáo kết luận được Đoàn giám sát đánh giá khách quan chỉ ra những thiếu sót, tồn tại; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền, đối tượng giám sát những biện pháp khắc phục, nhằm bảo đảm thực hiện tốt chính sách pháp luật ở địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì thường xuyên; các ý kiến, kiến nghị của nhân dân và cử tri được xử lý kịp thời. Chế độ thông tin, tổng hợp, báo cáo được phản ánh kịp thời phục vụ Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện.

5.2. Hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, hoạt động của HĐND huyện còn một số hạn chế sau:

Trong công tác chuẩn bị kỳ họp, một số văn bản còn chuẩn bị chậm; nội dung chuẩn bị chất vấn tại kỳ họp của các tổ và đại biểu HĐND chưa chủ động có ý kiến đề xuất kịp thời với Thường trực HĐND huyện theo quy định.

Sự phối hợp của đại biểu HĐND huyện và Thường trực HĐND xã, thị về đáp ứng những thông tin, tổng hợp báo cáo ý kiến phản ánh còn hạn chế, do vậy khó khăn trong việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị và báo cáo trình tại kỳ họp.

Việc giám sát của các Ban của HĐND huyện hạn chế chưa dành nhiều thời gian. Vai trò trách nhiệm của một số ít đại biểu chưa chủ động nêu cao trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, như chưa sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ các buổi tiếp dân, tiếp xúc cử tri và các hoạt động khác ở cơ sở.

5.3. Nguyên nhân của hạn chế

Một số lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chưa chú trọng đúng mức đến công tác chuẩn bị các nội dung, văn bản phục vụ kỳ họp, ảnh hưởng đến thời gian gửi tài liệu cho đại biểu HĐND huyện.

Thành viên các Ban của HĐND và Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện hoạt động kiêm nhiệm, hầu hết giữ chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, khối lượng công việc chuyên môn nhiều rất khó khăn trong việc bố trí thời gian tham gia hoạt động của Tổ đại biểu HĐND và Ban của HĐND huyện còn hạn chế.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016

Căn cứ vào chương trình hoạt động của nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; kết quả công tác năm 2015; năm 2016 HĐND huyện tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tổ chức kỳ họp thứ 17 HĐND huyện khóa XVIII tổng kết hết nhiệm kỳ 2011-2016.

2. Tổ chức kỳ họp thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021.

3. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước vận dụng sáng tạo vào lĩnh vực công tác; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh, của huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện.

4. Xây dựng Chương trình, kết hoạch thực hiện giám sát năm 2016 cụ thể, tập trung vào những lĩnh vực được xã hội và nhiều cử tri quan tâm. Thực hiện kết luận giám sát theo quy định, tăng cường theo dõi kiểm tra kết quả giải quyết sau giám sát.

5. Quan tâm đến nâng cao chất lượng chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND huyện; chú trọng đảm bảo về thời gian trình bày báo cáo tại hội trường, tăng cường thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

6. Chú trọng đến công tác tiếp dân định kỳ hàng tháng và xử lý, theo dõi đơn thư, khiếu nại của công dân do Thường trực HĐND huyện chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tăng cường giám sát những vụ việc khiếu kiện kéo dài; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri theo quy định.

7. Chỉ đạo Thường trực HĐND các xã, thị trấn luôn quan tâm đến đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trên các lĩnh vực.

8. Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao cùng Đảng bộ, các cấp các ngành và nhân dân trong huyện thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã-xã hội năm 2016 của huyện.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016./.

Nơi nhận:

- TT-HĐND, UBND tỉnh;
 - TT Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện;
 - Đại biểu HĐND huyện;
 - Các cơ quan, đơn vị của tỉnh và huyện đóng trên địa bàn;
 - TT-HĐND, UBND các xã, thị trấn;
 - Lưu: VT;
- Bản điện tử:**
- LĐVP, CVHD;

